



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1532 17 tháng 11 năm 20242

Tiến Hoá

*Tiến hóa dững hành tâm đạt thức
Qui nguyên nguồn cội pháp phân huyền
Điện giới khai thông đường tâm đạo
Khai triển vô cùng pháp pháp xuyên*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao ?
- 2) Tình Trời quán xuyên khắp mọi nơi là sao ?
- 3) Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân không ?
- 4) Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao ?
- 5) Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui ?
- 6) Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao ?
- 7) Chuyển thức phân minh là phân làm sao ?

1) Montréal, 21/08/98 1: 20 AM

Hỏi : Muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao ?

Đáp : Thưa muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp tâm, dứt khoát buông bỏ, nhiên hậu mới được sáng suốt và thanh tịnh, điền tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa, hồn sáng suốt xác yên ổn

Kệ :

*Trí ý phân minh rõ lý tồn
Cơ Trời sẵn có thức chơn hồn
Niềm tin không đổi nay thông hiểu
Quý mến Trời cao tự giữ hồn*

2) Olympia, 22/08/98 4 : 45 AM

Hỏi : Tình Trời quán xuyên khắp mọi nơi là sao ?

Đáp : Thưa tình Trời quán xuyên và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của Trời Đất đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh, chung hưởng trong xây dựng, chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Tình Trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành sẽ được cứu

Kệ :

*Thực hành chất phát tự an vui
Cảm nhận tình thương đã tạo mùi
Cứu giúp mọi người tu tự tiến
Một lòng khai triển tự rên trui*

3) Olympia 23/08/98 3 : 20 AM

Hỏi : Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân không ?

Đáp : Thưa quyết tâm hành pháp liên tục và tu tiến thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân, tràn đầy hạnh đức, chọn đường mà tiến, quý yêu Trời Phật, thành tâm phục vụ, xây dựng từ bi

Kệ :

*Thực hành khai triển chẳng còn nghi
Pháp giới khai thông tiến hợp thì
Tu tiến thành tâm không bờ ngõ
Dấn thân hành đạo phát tâm tùy*

4) Vancouver 24/08/98 3 : 54 AM

Hỏi : Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao ?

Đáp : Thưa muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải thành tâm tu sửa từ trước tới thanh, thực hành chất phát. Khi đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi phát triển tới vô cùng, sự quang chiếu sẽ vô biên giới, tận độ quần sanh, từ trong thể xác cho tới bên ngoài của thể xác, đều phát quang thanh nhẹ và phục vụ tận tình

Kệ :

*Thực hành cảm thức tự giải mình
Giáo lý thâm sâu rõ tiến trình
Điền giới không ngừng liên hệ tốt
Tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ còng*

5) Vancouver, 25/08/98 2 : 55 AM

Hỏi : Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui ?

Đáp : Thừa cứu khổ ban vui là chính hành giả tại mặt đất phải thực hành phương pháp tự cứu, nhiên hậu mới bớt khổ, tâm thức quân bình mới an vui, giúp đỡ vật chất là tự dứt khoát tâm keo kiệt gọi là tu phước được phước, thực hiện bác ái và từ bi, thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến từ đời lẩn đạo, đời đạo song tu, đường đi ngắn gọn hơn, trực tiếp nguyên khí của Trời Đất, giải mở tâm tư trong xây dựng, trí tuệ phân minh, hành trình rõ rệt

Kệ :

*Giải thông tự quyết chuyển hành trình
Thức giác bền lâu tự nín thính
Liên hệ dài lâu tu tự tiến
Bền tâm vững chí tự mình mình*

6) Vancouver, 26/08/98 1 : 56 AM

Hỏi : Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh, liên tục như vậy, dần thân hành pháp chuyên cần, trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhàng, trung tâm bộ đầu khai triển thật thà và chất phát, sống trong nhin nhục và thanh tịnh

Kệ :

*Bình tâm thực hiện có duyên may
Thức giác tâm tu rõ ý Thấy
Chánh đại quang minh tình chuyển tiếp
Thành tâm tu luyện cảm vui vậy*

7) Vancouver, 27/08/98 1 : 40 AM

Hỏi : Chuyển thức phân minh là phân làm sao ?

Đáp : Thừa chuyển thức phân minh là phải dần thân từ đời lẩn đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến

Kệ :

*Dần thân tự thức tự phân lẩn
Giải khổ ban vui rõ pháp ân
Tiến triển không ngừng trong thức giác
Thành tâm tu luyện rất chuyên cần*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bộ Lạc Trọc

*Tâm mang khí giới tình thương
Đi đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây
Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Đường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê
Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn
Cần khôn vũ trụ nỉ non
Dù hôn tiến hóa chẳng còn u mê
Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vuông tròn
Chơn hôn tự giác tự ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây
Bạn đạo mến cảm vui vầy
Đi đây đi đó thân này cảm an.*

Lương Sĩ Hằng.

New Orleans, 22-11-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988 (tiếp theo)

Bạn đạo: Thưa thầy, con thấy là con nhớ là khi mà cái lời nguyện cực đông, cái công từ con nhớ lắm, bà sẽ nhấn tin con luôn luôn cố gắng nhưng mà thiện đến ngày nay con nhận xét thấy, con chưa có khả năng, con hãy còn non nớt, thành ra con thưa thầy, con vướng, con không biết phải làm sao vì con chỉ có biết rằng là con cố gắng con tu thôi chứ con cũng không biết là làm cách nào mà con, con được, con thấy con chưa đủ trình độ để mà đỡ cây Thầy thành ra trong lòng con...

Đức Thầy: Làm sao đỡ cây Thầy được, làm sao đỡ cây Thầy được, nghĩa là bác tu cho bác được giải nghiệp, thấy không? ở thế gian nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp bệnh, nghiệp hoạn. Ngày nay được giải, được mừng, được tiến, nó đủ rồi. Rồi khôn ngoan một chút, dùng trí chí tu học mãi mãi như vậy, và đóng góp cho cả vũ trụ và nhân sinh, mà chưa trí chí đã nói rằng tui không có khả năng, tui không thấy gì, đặt lòng tham vào đó, trật, không có đúng. Hạnh hi sinh phải có, phải trí chí tu, vượt qua những tai nạn rồi tui bây giờ tiếp tục vượt nữa, vượt nữa, vượt cho đến thanh nhẹ. Lúc đó sẽ hay chứ đừng có nói tui phải thế Trời, thế Thầy, không! Tui hành tui tu là tui đóng góp rồi, thay vì tui trở lại, ác ôn ăn cướp, giết người đó là tui làm buồn lòng Trời Phật, tui không có làm điều đó, đó là quý rồi. Còn gì thắc mắc nữa,

Bạn đạo: Thưa thầy cho con biết rằng, bây giờ như thế nào con con.....

Đức Thầy: Nói rồi! Chỉ có bao nhiêu đó, giữ thanh tịnh và đi tới. Đó là đại phước, thay vì động loạn. Hướng đầu này, hướng đầu kia, hướng đầu nọ, bây giờ phải dứt khoát không có hướng đó, hướng về thanh tịnh và sáng suốt! Lúc đó đủ, khỏi cần nói chuyện bằng miệng mà nói chuyện bằng tâm với Trời Phật, hiểu không?

Bạn đạo: Con xin cảm ơn thầy, Dạ kính thưa Thầy, con xin đặt lại câu hỏi chuyện hôm trước Thầy đã nói với con. Vì trên đường tầm đạo của con thì con rất cố gắng tu, nhiều khi con đi lạc ra ngoài thì con cố gắng, nhưng mà con có điểm yếu là vấn đề tình dục. Con biết cái đó nhưng mà con không có hiểu tại sao con có cái điểm yếu đó, cái việc đó do đâu có, và trên cuộc hành trình của con, con đã làm những gì sai lầm, xin Thầy soi sáng cho con và giải thích cho con hiểu rõ thêm về cái sự yếu đuối đó.

Đức Thầy: Cho nên dục tính là sẽ đem lại sự yếu đuối, và hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn. Cái đó trong trạng thái đó, mình làm con người trực tiếp, mình là hiểu hơn ai thấy rõ khi mà giao cấu rồi con người nó yếu dần, yếu dần. Tại sao không chữa? ông Trời sinh ra chúng ta, tham sân si, hỉ nộ ái ô dục, để hỏi, đặt câu hỏi hằng ngày, con còn tham không? Con còn sân không? Con còn si không? Con còn hỉ nộ ái ô dục không? Mà trong mấy điều đó chưa quán thông được một điều, thì trách ai? Trách chủ nhân ông, vì biết được mà không hành, thiếu sáng suốt, 1 lần về tình dục thì tiêu hao biết bao nhiêu, tại sao không giữ cái của quý đó mà dưỡng

thân tu học. Cho nên chuyện trời không cấm nhưng mà trí khôn của con người nó sẽ từ giới hạn và nó tu tiên.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, thì trong cuộc đời thì con có tránh được nhiều điều, nhưng sự hung hăng là con có thể tránh được, nhưng mà con có cảm tưởng như con cũng có cái yếu điểm này, cái vấn đề tình dục con không biết nó có liên hệ gì với tiền kiếp của con, hay không?

Đức Thầy: Không, cái dục này mà chưa thức đó, là cái hồn chưa bằng lòng trách nhiệm để cải tiến cái thể xác này và hỗ trợ cho cái hồn tiến hóa. Hồn chưa trọn thức nếu còn dùng.

Nam, giữa nam và nữ biết yêu thương nhau phải giữ sức khỏe cho nhau, không nên tiêu hao nhiều quá,

Đó là thực sự yêu thương.

Còn đòi dục mới kêu bằng thương, đó là làm lụn bại khối óc và hư cơ tạng! Đó là một tội nặng, là phá hủy Tiềm Thiên Địa của Thượng Đế đã giao!

Cho nên cái tội nặng nhất ở địa ngục là cái chữ “Dục” đứng đầu; tội nặng nhất! Vì dục tạo thành tham, vì dục tạo thành ác; dục luôn luôn củng cố vị trí ích kỉ, eo hẹp và không có phát triển được.

Những gì mình đã nắm trong tay mình phải suy xét và phân tách rõ ràng, và dùng cái nguyên khí dẫn tiến cái dục hướng thượng thay vì dục hướng hạ, đó là chuyển thức lên bên trên thay vì hướng hạ để tiêu hao

Cái dục của thể xác mà chuyển thức về tâm thức, chuyển thức về tâm thức thì lúc đó cái tình thương yêu lớn lao, lớn rộng và quý trọng con người và con người vô cùng, nhiều người tình của mình nhiều hơn xưa nhiều hơn

Cho nên tuổi trẻ người nào cũng nghiên về cái dục, tưởng cái dục là hạnh phúc nhưng mà ngược lại, nó đã hủy hoại thần kinh, hủy hoại đủ thứ mà người tu sớm mà ý thức được, người lúc nào cũng trẻ vui và cởi mở.

Bạn đạo: Có điều con không hiểu là tại sao có những trời sụp và những lớn lao ở bên trên con có sự khác biệt. Có lúc con thiên được đó thì con có những ấn tín rất là huyền diệu, có lúc con mất hết điển rồi con suy sụp xuống

Đức Thầy: Con đang học cái bài “ Thanh cực thanh và trọc cực trọc”, thì con mới trở về quân bình với chính con.

Có những cơ hội như thế này con mới đặt vấn đề thắc mắc cho chung, này giờ con thắc mắc là tất cả tuổi trẻ, khắp thế giới đang bị cái điều này.

Cho nên, khi mà họ nghe qua cuốn băng này, họ thấy rằng từ cái đục họ mới chuyển về cái thức, đem cái đục hướng thượng thì họ tự cứu và họ cảm thấy lần lần được sung sướng và nhẹ nhàng, nếu diệt được cái đục là họ bỏ cả một gánh nặng trên vai. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Lập hạnh từ sự kích động

Cho nên, các Bạn đã đón nhận không ít của Vô Vi : lắm khi các Bạn bàn cãi trong thiền đường một cách vô lý, ồn ào ; nhưng mà, rốt cuộc, mọi người trở về quy củ trật tự, tu tịnh để tiến mà thôi ! Càng bực mình thì buổi tối đó càng thiền nhiều hơn, “Để tìm coi có Trời Phật không mà tại sao mà cái chỗ này nó động loạn vậy ?” Là nhờ đâu ? Nhờ sự kích động đó các Bạn mới tìm ra được chân lý thanh tịnh trong tâm của các Bạn : nó tinh vi vô cùng, chứ không phải chuyện giỡn cợt ; thấy giỡn cợt, nhưng mà nó lại tinh vi : nó có giải pháp để dẫn tiến tâm linh !

Nhiều Bạn còn mê chấp tình đời, nói “Ôi, cái Đạo này nó lộn xộn !” Nhưng mà kỳ thật nó không phải : các Bạn đi ra chợ, còn lộn xộn hơn nữa ! Nhưng mà cái lộn xộn này nó lại tìm ra một cái giải pháp để tự thoát, là nó có cái pháp Thiền ! Nó có chê bai, nó mới thấy sự sai của chính nó ; nhiều khi nó khen bợ, nó cũng thấy sự sai của chính nó ; rồi nó đạt tới quân bình thì nó thấy, “Té ra, cũng chả cái gì, cái gì mà đáng học hết ; chả có cái gì đáng học hết ; chả có cái gì đáng học ; và tôi tự thức, là tôi tự đi, mà thôi !”

Đại Hạnh Siêu Sinh (Montréal 23/10/1983)

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính thưa Ông Sĩ.

Còn lúc nào cũng Ông Sĩ trong Đạo
Không thấy đó mấy trăm năm
Chỉ những điều sai lầm mong (chuyện) tha thứ
Con xin sám hối (tiên tu).
Con kính dâng Ông Sĩ.
đồng tiền Lưu niệm. 100 năm

từ 1896 đến 1996.

100 năm dựng Một thế kỷ
Đội Đại hội Vô vi Chai Sơn

(118)

(119)

Pataya, ngày 31 tháng 12 năm 1996

T Â ,

Thầy đã vui nhận sự đóng góp của con sau chuỗi năm thực hành, thể hiện trong nội tâm những thực trạng của mình. Chúng ta là người tu theo đường lối rõ rệt; Phật, Pháp, Tăng.

Phật là sự thanh nhẹ tiến tới vô cùng, tâm điển phát triển từ trung tim bộ đầu xuất phát đi lên.

Pháp là thực hành để khử trừ lưu thanh.

Tăng là quán thông lấy chính mình; mọi người có một duyên nghiệp khác nhau, một trình độ khác nhau, một nghiệp lực khác nhau, chỉ cần thực hành tu tiến, khai triển để giải tỏa nghiệp lực của chính mình. Càng thiền đứng đắn thì pháp lực càng mạnh, nghiệp lực sẽ tan biến. Con đã được thực hành, thấy được những đường lối cũng quy vào một. Nhờ pháp hành triển, khi người đạt tới từ quang rồi thì sẽ phát triển tới vô cùng. Phật pháp vô biên, khai thông trí tuệ, thăng hoa tự tiến. Mỗi người có một nghiệp lực khác nhau, nhiều người bị hạ tầng công tác, phải nhận biết duyên nghiệp của mình mới thực hiện phát triển để từ từ đi đến. Có nhiều người tu nhiều kiếp chưa có thành, mà có nhiều người đau khổ, một kiếp một là giải quyết được. Chúng ta người tu, phải giữ phần thanh nhẹ mới có dịp tận độ quần sanh. Cố gắng tu nhiều hơn! Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con.

(120)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 46, 17-11-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiện tuần này:
Chung Thiện đêm thứ ba tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023
<https://youtu.be/1vSZCGV4zqA?si=oMrHI6PMDphRINA8>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

11-2024 CKBV giúp những trường hợp rất khó khăn

<https://youtu.be/tDwGg891wZ8?si=hFxxqbOihMXC5x6B>

11-2024 Phát áo ấm và mền cho trẻ em Lào Cai và hoàn thành đường ống dẫn nước cho 2 bồn nước

<https://youtu.be/sQMII7fzSfk?si=okcojvIWWCueaWfA>

11-2024 Phát quà cho làng phong trên núi Gia Lai

<https://youtu.be/rVsxDhfZxVI?si=CeMhhfJ53qXvC8Yv>

11-2024 Khám bệnh phát thuốc và quà cho Buôn Rú

https://youtu.be/iyH1WaHno2o?si=nQtQ4f_RJHmCkbhZ

Tặng nhà tình thương 2024

<https://youtu.be/RNDHICabXUY?si=b3jFdOwjI8VAf352>

11-2024 Phát gạo hàng tháng cho bệnh nhân phong cùi

<https://youtu.be/u8Xoda6a7i4?si=OftmjbT4PdLAPQch>

11-2024 Phát gạo ở làng Ntol Lâm Đồng

<https://youtu.be/OVT6HEnUqRU?si=4o0RH8LX2ywHZQMO>

Giúp nhà tình thương

<https://youtu.be/GzsaTrY3RMU?si=DjmDdjpt2ghmsiVK>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Muc Bé Tám Cuốn 41 câu 1188 tới 1217 - Tháng 6 năm 1993 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/nJAF5Nnzu4?si=wwY_sEt_qoVXz8rp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1532 ngày 17-11-2024 Tình Trời quán xuyên khắp mọi nơi là sao?

<https://youtu.be/GXuECs3TytA?si=mDAAUoFXwE-fHfVh>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 33 -Thư con đã đến tay Thầy - Hành Trình - Cười để hiểu

https://youtu.be/-ZMIPzfXkFc?si=ggoQAes4Wp5Xtc_5

video cho Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần 57 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2024

<https://youtu.be/PkPI8iySXVs?si=FZmZ9aVOz81mBW hu>

Hình Đại Hội Bali 2024 do anh Phương Nguyễn, anh Minh Đoàn , và anh Trần Đại Lễ chụp.

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1110&Itemid=302

Ban video kính mời

BẠN ĐẠO VIẾT

THIÊN ĐỊA NHÂN



Thiên thời Địa lợi có Nhân sinh
Thiên Địa Nhân chung một khối tình
Người sống trong Trời, Trời Nhân tánh
Địa là Mẫu Mẹ định Nhân hình
Soi Hồn chiếu Vía thông Thiên Địa
Thiên Địa quân bình Nhân hóa sinh
Thường chuyển vào ra khai đại đạo
Nhân cùng Thiên Địa hiệp chơn tình.

Bản thể con người được cấu trúc xương sống đứng, đầu đội Trời chân đạp Đất, bên trong có Hồn có Vía là chủ nhơn ông và chủ nhơn bà, có nhiệm vụ điều khiển ngũ quan, vận hành lục phủ ngũ tạng và mọi cơ năng trong bản thể hình thành sự sống con người cảm thông cùng Thiên Địa. Là một thực thể hoàn hảo dành cho phần Hồn làm phương tiện đi khắp nẻo đường học hỏi, như một chiếc giá bằng vàng, ngày đêm nâng niu và luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho viên ngọc Linh Hồn vươn lên tỏa sáng, nên được liệt vào hàng tam tài Thiên Địa Nhân.

Đức Thầy dạy "*Pháp lý Vô Vi là đời đạo song tu, có đường lối rõ ràng, có Soi Hồn, có Pháp luân Thường Chuyển: Pháp Soi Hồn của VôVi tập trung khối thần kinh chính giữa chân mày là để dẫn tiến phần Hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tiến hóa...Đức Thầy còn dạy "người tu nói là chấm sáng phát ngay trung tâm chân mày, đó gọi là Mâu Ni Châu phát triển lên hòa hợp tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ biến thể thành cơ thể nhỏ hơn, gọn gàng hơn gọi là Hồn"*.

Đức Thầy còn dạy rằng: "*cái ruột cung ứng điện năng cho khối óc (thuộc Thiên?), cho nên chúng ta lo cho khối óc và lo cho cái ruột*" (thuộc Địa?), "*Soi Hồn là tập trung khí điển trung tâm bộ đầu phát triển đi lên, hòa hợp với tinh ba vũ trụ, và Chiếu Minh để làm cho bộ ruột được thanh lọc điều hòa thì phần Vía mới nhẹ*". "*Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ngày ngày ăn vô bao nhiêu tối phải giải ra bấy nhiêu, có đường hướng khứ trực lưu thanh để giải ra, thì độc tố đâu có tích trữ dồn cục mà sanh ra bệnh..."*.

Hành giả Vô Vi thức dậy vào thời Tý 12 giờ khuya là lúc Trời Đất thông khai, ngồi thiền hướng thượng hiệp khí cùng Trời Đất, hấp thụ nguyên khí của đại vũ trụ vào kết hợp bốn thời Tý Ngọ Mẹo Dậu lại thành một chu kỳ công phu luyện đạo, khứ trực lưu thanh phân giải và dẫn tiến những gì thọ hưởng được: "*nhẹ lên làm trời còn nặng xuống thành đất...*" như Đức Thầy đã dạy, để làm bồn phận Nhân lành đối với Thiên Địa?

Trong Mâu Ái Đức Thầy dạy: "*Quyết tâm tự đạt thám nhuần ngày đêm*". "*Chúng ta quyết tâm tự đạt không cần nhờ đỡ. Biết đường lối đó rõ ràng như vậy thì chúng ta phải hành trì nhiều hơn và dòm lại ta nhiều hơn, sửa ta nhiều hơn thì tự đạt thám nhuần ngày đêm. Lúc đó quen rồi, ngày đêm nó chuyển chạy, mạch đốc cũng thông, mà mạch nhâm cũng thông, thấy nhẹ nhàng dễ dãi, xuất ngôn cởi mở, khai thông làm gì có sự giận hờn giữa con người với con người. Sự đối đãi giữa con người phải quý trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau trong sự xây dựng..."*.

Hành giả Vô Vi thực hành đúng theo lời dạy bảo của Đức Thầy, cho Âm Dương trên dưới quân bình thì Nhâm Đốc vận hành thông suốt, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nằm trên hai mạch Nhâm Đốc cũng từ từ khai minh. Đức Thầy dạy: "*Lục thông quy về lục tâm thông*" và "*lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật*". Khi chơn tâm (Nhân?) hiển lộ hòa trên chiếu dưới, kết hợp Thiên Địa Nhân lại thành vòng tròn đầy viên mãn, toàn thân phát quang hòa đồng cùng hư không như Đức Thầy của chúng ta?

Nhân là chủng tử Phật trong tâm
Hột giống Bồ Đề rất diệu thâm
Thiên Địa Nhân hòa chung một thể
Bồ Đề Phật Quốc tự Nhân tâm

THUYỀN VỀ BẾN GIÁC:

Con người sinh ra trong đục giới, và được trưởng thành trong đục cảnh nên thọ bảm rất sâu dày...Khi được làm người, hằng ngày phải vấn thân học hỏi và trau dồi kỹ năng, thế nào cho thích ứng với hoàn cảnh chung quanh để mưu cầu chén cơm manh áo. Đến khi trưởng thành xây dựng gia đình, học làm vợ chồng, học làm cha mẹ, đồng thời làm người còn phải học hỏi với những người chung quanh để xây dựng gia đình ngày thêm hạnh phúc, để đóng góp cùng xã hội nhân quần một cách hữu hiệu?

Đức Thầy thường dạy "cư trần thì nhiễm trần", muốn được trưởng thành trong một xã hội văn minh vật chất trật tự như thế, đòi hỏi ai cũng phải phấn đấu không ngừng để vươn lên, dần dần trở thành

tập quán hướng ra ngoại cảnh, chạy theo vật chất tình tiền danh lợi, khiến cho “*mê đắm ngũ uẩn*” (1) “*nên ruộng tâm chúng ta chứa đầy lửa tham dục*” (2). Vô tình làm cho thân tâm mất quân bình, thiên đạo lu mờ, đường thiên xích không còn đủ thanh tịnh sáng suốt cảm thông cùng Thiên Địa.

Đức Thầy thường dạy: “*cuộc đời là bãi trường thi*”, vui buồn lẫn lộn, sướng khổ chung cùng, thành công thất bại, được mất thắng thua..., xảy ra hằng ngày trong cuộc sống giúp cho con người có cơ hội trưởng thành trong cuộc sống, ngõ hầu xây dựng cho xã hội ngày thêm văn minh tiến bộ. Nhưng đến khi lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi, không còn đủ nghị lực và sáng suốt để chu toàn những bài học khó khăn thử thách ngày càng nhiều?.

Đức Thầy dạy thêm rằng “*thế gian là bể khổ*”... Ngài muốn nhắc nhở người tu chúng ta hãy sớm nhận thức ra cuộc đời là vô thường giả tạm, hằng ngày chúng ta cứ mãi mê sống trong tham sân si động loạn, chơi vui lạc lõng giữa dòng đời. Như chiếc thuyền nang nhỏ bé đang trôi giạt giữa trùng khơi, với màn vô minh như án mây mù giăng giăng khắp nẻo, không còn phân biệt được đâu là bến là bờ? Trong khi bài học tình tiền duyên nghiệp và định luật sanh lão bệnh tử, như những cơn sóng dữ đang rình rập bủa vây, có thể đắm con thuyền bé nhỏ chìm sâu vào bể khổ trầm luân bất cứ lúc nào?

Pháp lý Vô Vi là đời đạo song tu, hằng ngày người tu vẫn làm ăn sanh sống như người bình thường, đêm đêm ngồi thiền thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Định Thân... Nhờ thực hành pháp Soi Hồn vết màn vô minh, bước vào thiền định cánh cửa tâm linh hé mở, hành giả mới ngộ ra tia sáng thanh tịnh bình an tận tâm hồn, là con đường dẫn tới bến giác?

Đức Thầy dạy: “*Bình tâm hướng thượng tự tâm, Con đường chánh giác không mong cũng thành*”, và “*các bạn cứ hướng thượng càng ngày càng tu. Tu theo sự sáng suốt ở bên trên thì con đường chánh giác, bạn cứ theo sáng suốt mà không mong cũng thành, ta không muốn cái gì thì tự nhiên nó sẽ có tất cả*”.

Đức Thầy còn dạy rằng “*Pháp Lý Vô Vi là pháp quân bình*”, hành giả Vô Vi “*đêm đêm lo tham thiền*” xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, và “*ngày ngày lo niệm Phật*” thực hành những pháp phụ như Đức Thầy đã dạy là hồi quang phản chiếu nguồn minh triết trở về dạy cho vạn linh đồng thức giác hướng về Phật Pháp. Và người tu còn dựa vào mười điều thực hành tâm đạo của Đức Thầy đề ra, trau dồi công đức, lập hạnh công trình cho trên dưới quân bình, đường đạo (đường thiên xích?) từ từ sáng nói rộng ra, tỏa khắp pháp thân thành thuyền từ đưa vạn linh trở về bến giác, để làm tròn đại nguyện đối với bản thể?

Trước khi dứt lời, con xin thành kính tri ơn Tổ Thầy đã ân độ và giảng dạy cho chúng con tu hành theo Pháp lý Vô vi, và cho chúng con có cơ hội học hỏi cùng bạn đạo...”**Kỷ Niệm Ngày Liễu Đạo của Đức Tổ Sư 11 tháng 10 ÂL, nhằm ngày 11 tháng 11 năm 2024**”, con xin góp nhặt những gì học hỏi được, khai triển theo sự hiểu biết của mình để bạn đạo nghiên cứu. Thành thật cảm ơn Huynh Đệ Tỷ Muội bỏ chút thì giờ xem qua, Pháp Lý Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nên tôi xin dựa theo những lời dạy bảo của Cha và Tổ Thầy phân tích lên đây, nếu có điều chi sai sót xin Huynh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,

Khổng văn Cúc, ngày 02 tháng 11 năm 2024

Ghi chú:

(1) Lời dạy của Đức Phật A Di Đà trong TĐDK, trang 297

(2) Lời dạy của Trung Hoa Đế Quân trong TĐDK, trang 256

Và những chữ nghiêng nghiêng là trích lại lời giảng của Đức Thầy

ÂM BA ĐẠI HỒN - 86 - Trích

ĐỊA NGỤC > CHỈ NGHE TIẾNG KHÓC NÃO NÙNG.

Trong ba ngày học đạo, các bạn, không nhiều thì ít, đã rửa được trần tâm rất nhiều. Pháp thủy đã rưới tưới trong tâm hồn các bạn, và các bạn thấy rằng “Tui phải tự chủ, tui phải tự quyết, tui phải giải quyết cho chính tui, không còn một ai nữa ngoài tui. Chính tui là người cứu tui, tui là một người y sỹ trong tui, và phải làm tất cả mọi việc để hướng thượng, dứt khoát để thăng hoa phần Hồn. Đó là trách nhiệm của chính tui.”

Trầm trọng nhất cái trách nhiệm đó, là phần Hồn phải gánh vác. Không có một người nào gánh vác cho hết.

Nếu không tin, rồi đây các bạn chết đi, xuống địa ngục, coi thử ai gánh vác cho bạn? Luật hiển hiện; vua Diêm Vương nói rằng, “Con phạm luật, ngày nào, tháng nào, giờ nào. Bây giờ con tự xử đi!” Thì tự nhiên mình phải lủi lủi đi vô đó mà ngồi; ở ngục nào thì đi về ngục đó, không có lộn xộn được. Cho nên chúng ta thấy, nghiêm luật của Thượng Đế, không có vị nể một ai. Chúng ta phải cố gắng tu. Tu càng nhiều, càng được phước, nhẹ tội hơn.

Còn nếu không, mà dùng lý luận hoài, mà không thực hành, lúc đó, biết được Đạo mà không hành Đạo, thì chỉ biết khóc mà thôi. Cho nên, các bạn, đây rồi các bạn cũng sẽ có cơ duyên đi thăm Địa Ngục. Các bạn nghe những tiếng khóc não nùng. Chỉ biết khóc không à; áo không có mặc, cơm không có ăn; không có cái quyền gì hết; không có quyền đòi hỏi nữa, khổ tới vậy; mất tất cả nhân phẩm, nhân quyền! Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu, thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu, mà không biết cứu, chừng nào mới cứu?

Chớ cứu bằng cách nào? Đẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh, là tự cứu.

(Trích đoạn bài giảng "DUYÊN NGHIỆP" của TS LSH)

ĐỊA NGỤC > BIẾT NIỆM PHẬT SẼ ĐƯỢC CỨU

Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý: giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống Địa Ngục, rốt cục: thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi Địa Ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại. Mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc. Cho nên ở Địa Ngục khóc biết là bao nhiêu. Khóc la vô cùng: vì tức, Biết mà không làm.)

TS LSH

Bài gửi đăng của anh Hồ Huệ

HƯỚNG TÂM BÌNH AN

Kính nhờ bạn đạo thiên, niệm Phật hướng tâm bình an cho bạn đạo **Phạm Thị Thanh** ở Melbourne, Úc Châu, sanh ngày 15/01/1948 đang bị bệnh nặng được tai qua nạn khỏi.

Bạn đạo thiên đường Duyên Lành Melbourne Úc Châu đồng cảm tạ.